



ฉบับที่ 8/2562

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามยอดจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและรถยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วนรายได้เกษตรกรหดตัวน้อยลงตามผลผลิตอ้อยและข้าว ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตน้ำตาล โลหะ และชิ้นส่วนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องจากการลงทุนภาคก่อสร้างและการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐลดลงจากรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนจากฐานสูงปีก่อน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานลดลง ส่วนอัตราเงินเพื่อเพิ่มขึ้นตามราคาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 9.0 ตามด้านผลผลิตที่ลดลงร้อยละ 12.8 จากอ้อยโรงงานที่เร่งเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ หากพิจารณาทั้งฤดูกาลผลิตอ้อยโรงงานมีผลผลิตใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับผลผลิตข้าวลดลงเพราะเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ราคาสูงใจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทางด้านราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลินจี่ และปศุสัตว์ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่วนราคามันสำปะหลังลดลงตามความต้องการจากจีน

ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 10.9 ตามการลดลงของหมวดอาหาร จากการผลิตน้ำตาลลดลงตามปริมาณวัตถุดิบเป็นหลัก หมวดโลหะและชิ้นส่วนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงตามความต้องการส่งออก ส่วนหมวดเครื่องตีพิมพ์เพิ่มขึ้นตามการผลิตเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์จากต่างประเทศ

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัว จากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียอื่นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนยังชะลอตัว และนักท่องเที่ยวไทยกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย พิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้น

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย โดยดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากยอดจำหน่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวเกือบทุกหมวด เป็นผลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยพยุงกำลังซื้อ รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนขยายตัวต่อเนื่องตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ และกำลังซื้อของเกษตรกรบางกลุ่มที่เพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าเกษตร

การลงทุนภาคเอกชน ยังหดตัว เนื่องจากการลงทุนในภาคการก่อสร้างยังลดลงต่อเนื่อง โดยเครื่องชี้ที่หดตัว ได้แก่ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลลดลงมากในกลุ่มอาคารพาณิชย์และโรงแรม การก่อสร้างนอกเขตเทศบาลลดลงเกือบทุกประเภท รวมทั้งยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ยอดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการสหกรณ์ และภาษีมูลค่าเพิ่มภาคการก่อสร้าง ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุนโดยเฉพาะในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่มีการนำเข้าในช่วงก่อนหน้า

การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงร้อยละ 17.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ลดลงร้อยละ 39.8 จากเงินอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากฐานสูงปีก่อน อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานตามโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ รวมทั้งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจากโครงการก่อสร้าง บูรณะ ถนนและสะพานข้ามทาง สำหรับอัตรากារการเบิกจ่ายไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 61 – พ.ค. 62) อยู่ที่ร้อยละ 65.3 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทหดตัวร้อยละ 7.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำตาล รวมทั้งไก่แช่แข็งที่ลดลงต่อเนื่องเพราะผู้ประกอบการเปลี่ยนช่องทางการส่งออกไปจีน ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จากการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเมียนมาเป็นหลัก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตรารายได้เพื่อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นตามราคาผัก ผลไม้ และเนื้อสุกร เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้ว ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.0 โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น สำหรับการจ้างงานภาคเกษตรลดลง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 สถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดคงค้างสินเชื่อรวมจำนวน 1,328.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การก่อสร้าง การขนส่ง ของธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ด้านยอดคงค้างเงินฝากมีจำนวน 1,232.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ส่วนหนึ่งเป็นเงินของภาครัฐที่ฝากไว้ และการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์จูงใจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: thaveesc@bot.or.th